

คริสตินา ยกกระต๊อบการอาบน้ำ เปิดตัวนวัตกรรม "OXYZKIN" ครั้งแรกในไทย ที่งานสถาปนิก'61

บริษัท สุขภัณฑ์คริสตินา (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัว "OXYZKIN" สูดยอนนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับการอาบน้ำที่ไม่เป็นมิตรต่อผิว ให้กลายเป็นการดูแลผิวพรรณของคุณควบคู่ไปพร้อมกับการพักผ่อนร่างกาย ซึ่งนำมาเปิดตัวในงานสถาปนิก'61 เพื่อให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์การแช่อ่างอาบน้ำแบบใหม่ก่อนใคร ภายใต้แคมเปญ Beautify By Cristina

คุณพาสศักดิ์ ชาติเมธากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุขภัณฑ์คริสตินา (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงคุณสมบัติที่สำคัญของ OXYZKIN นี้ไว้ว่า "จุดเด่นที่สำคัญ คือเทคนิคการสร้างฟองอากาศขนาดเล็กถึงระดับ 5 ไมครอน ซึ่งเล็กกว่าขนาดรูขุมขนของมนุษย์ ทำให้ออกซิเจนสามารถแทรกซึมเข้าไปทำความสะอาดผิวได้โดยง่าย ทั้งยังช่วยกระตุ้นการฟื้นฟูเซลล์ผิวหนังให้กลับ

มามีชีวิตชีวา และเพิ่มความชุ่มชื้นได้อีกด้วย นับว่าเป็นการผสานระหว่างเทคโนโลยีกับความงามได้อย่างลงตัว เปลี่ยนแนวความคิดการอาบน้ำแบบเดิมๆ ที่ไม่ใช่แค่อาบน้ำเพื่อชำระร่างกายเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการอาบน้ำที่สามารถดูแลผิวพรรณควบคู่กันไปได้ในคราวเดียวกัน นับว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนเมืองยุคใหม่ที่สนใจเทรนด์ด้านสุขภาพและความงามกันมากขึ้น"



ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachart Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/เศรษฐกิจในประเทศ

วันที่: พุธที่ 10 - อาทิตย์ 13 พฤษภาคม 2561

ปีที่: 40

ฉบับที่: 5043

หน้า: 3(ล่าง)

Col.Inch: 109.58 Ad Value: 147,933

PRValue (x3): 443,799

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: คริสตินา ยกกระดานอาบน้ำ เปิดตัวนวัตกรรม "OXYZKIN" ครั้งแรกในไทย ที่งาน...



นวัตกรรม OXYZKIN เป็นการเติมออกซิเจนให้กับน้ำด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยหัวบีบเจ็ทจะส่งแรงดันเพื่อเปลี่ยนน้ำธรรมดาในอ่างให้กลายเป็นฟองอากาศขนาดเล็กนับล้านฟอง และทำให้การอาบน้ำกลายเป็นประหนึ่งอาบด้วยน้ำนม โดยฟองอากาศขนาดเล็กนี้จะสามารถแทรกซึมเข้าสู่ผิว ช่วยขจัดสิ่งอุดตันใต้ชั้นผิวและเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพ ผิวจะเนียนนุ่มชุ่มชื้นให้คุณได้เผยผิวใสมันใจด้วยเพียงแค่การอาบน้ำ

นวัตกรรม OXYZKIN ได้นำไปจัดแสดงในงานสถาปนิก'61 ที่ผ่านมา โดยมีการแบ่งโซนพื้นที่ให้สัมผัสกับฟองอากาศขนาดเล็ก ดูจฟองน้ำนมนี้ได้โดยตรง นอกจากนี้ภายในบูธของคริสตินายังมีผลิตภัณฑ์คุณภาพอีกมากมายให้เลือกสรร ไม่ว่าจะเป็น ตู้อาบน้ำ อ่างล้างหน้า โถสุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำ ฝักบัว และอื่นๆ อีกครบวงจร

บริษัท สุขภัณฑ์คริสตินา (ประเทศไทย) จำกัด นับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภัณฑ์ในห้องน้ำอย่างแท้จริงมาตลอดกว่า 25 ปี มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต จนถึงกระบวนการส่งมอบผลิตภัณฑ์ สามารถมารับคำปรึกษาหรือคำแนะนำจากทีมงานมืออาชีพ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการสุขภัณฑ์คริสตินา โทร. 02-693-4046-9

